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บริษัท นามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) 
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED  

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม:  

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดี
รังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10120 

เร่ิมประชุม 

ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธาน”) และนางสาวโสภณา 
ภาระพฤติ เลขานุการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม  

ประธานไดก้ล่าวตอ้นรับท่ีประชุมและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะของบริษทันามยง เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ดงัน้ี  

ผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง   35 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังหมด    261,987,910 หุ้น 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ   18 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังหมด    564,346,500 หุ้น 
รวมทั้งหมด   53 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังหมด    826,334,410 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ  66.6399  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด 1,240,000,000 หุ้น 

ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 33 ซ่ึงก าหนดว่าตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

จากนั้นประธานท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะน าผูท่ี้เข้าร่วมประชุมโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ทั้งหมด 11 ท่านหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
นายชยัยงค ์รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
นายธนานนัต ์เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
นางสาวเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ กรรมการ 
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นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ดร.วิชญะ เครืองาม 
 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ 

นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย กรรมการอิสระ 
นายวลัลภ เตียศิริ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ 
นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
ดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  
นายอมรณัติ จรรยงค ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นปฏิบติัการ 
นายวีระพงษ ์ศรีภา ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นปฏิบติัการและพฒันาธุรกิจ 
นายพูลศกัด์ิ บุญชู ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 
นายพงษพ์ิชยั อนนัตค์ูศรี ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ประธานไดก้ล่าวแนะน าผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ดงัน้ี  
นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์และ 
นางสาวณฐัธิดา  กล่ินศรีราช 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

นางสาวยิง่รัก ตรีสรานุวฒันา 
 

ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ราจา แอนด ์ทานน์  
(ประเทศไทย) จ ากดั  

โดยมีนางสาวยิ่งรัก ตรีสรานุวฒันา ท่ีปรึกษากฎหมายเขา้ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน (inspector) และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ประธานไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นรายย่อยท าหนา้ท่ีเป็นพยานในการตรวจ
นับคะแนน อย่างไรก็ดี ในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นอาสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมเป็นผู ้
สังเกตการณ์นบัคะแนน 

ทั้งน้ี เลขานุการท่ีประชุมได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ส าหรับต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงของนายพงศ์เทพ เหลือง
สุวรรณ ท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2567 นั้น ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งสรรหากรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทน โดยหาก
มีความคืบหนา้ประการใด บริษทัจะแจง้ข่าวผา่นช่องทางท่ีไดก้ าหนดต่อไป 
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เลขานุการท่ีประชุมได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงระเบียบขั้นตอนของการประชุมผูถื้อหุ้น การลงคะแนนเสียง การนบั
คะแนนเสียง และสิทธิของการประชุมผูถื้อหุน้  

ระเบียบและข้ันตอนการประชุม 

การประชุมและการลงคะแนนเสียงจะด าเนินไปโดยเรียงล าดบัวาระการประชุมตามท่ีปรากฏในหนังสือบอกกล่าว
เรียกประชุม มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส าหรับกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กรณีอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั และภายหลงัจากการนับคะแนนเสร็จส้ิน 
ประธานท่ีประชุมจะแจง้ผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระ ทั้งน้ี ประธานจะเปิดโอกาสให้ซักถามหรือ
เสนอแนะไดใ้นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสัย ใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมแจง้ช่ือ-สกุล เพื่อการบนัทึกรายงานการประชุม 

การลงคะแนนเสียง  

ผูถื้อหุน้มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียงและผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้นยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนของคสัโตเดียน  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่แสดงความจ านงใน
การลงมติไม่ว่าแบบใดจะถือว่าผูถื้อหุ้นเห็นดว้ยกับขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทั  การลงคะแนนเสียงท าโดย
วิธีการท าเคร่ืองหมายกากบาทลงในใบลงคะแนนเสียง  ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นแบบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ท่ีได้
ก าหนดการออกเสียงไวล้่วงหนา้ในแต่ละวาระนั้น บริษทัไดด้ าเนินการบนัทึกคะแนนเสียงไวเ้รียบร้อยแลว้ 

การนับคะแนนเสียง 

ส าหรับการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม จะนบัตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดส่้งมอบ
ให้กบัเจา้หนา้ท่ี เพื่อน าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
หรือ แบบ ค. โดยจะน าคะแนนเสียงของท่านผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยและท่ีงดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด
ของท่ีประชุมในแต่ละวาระ 

ส าหรับการนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 น้ี แบ่งเป็น  
3 ประเภทตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

1. วาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน คือ วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนน
เสียงของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีงดออก
เสียงและบตัรเสีย 
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2. วาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม คือ วาระท่ี 6 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียง เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

3. วาระท่ีไม่ตอ้งไดรั้บมติอนุมติั คือ วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปดว้ยความสะดวก ภายหลงัจากเจา้หน้าท่ีไดร้วบรวมใบลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ในแต่ละ
วาระ ประธานท่ีประชุมจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระถดัไป และเม่ือผลการนบัคะแนนของวาระก่อนหน้าน้ีเสร็จ
ส้ิน ประธานจะแจง้ผลการนบัคะแนนนั้น ๆ ใหท่ี้ประชุมทราบ 

กรณีบัตรเสีย 

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงประเภทความเห็น ยกเวน้การลงคะแนนของผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุน
ต่างประเทศท่ีแต่งตั้งให ้Custodian สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได ้ 

2. การแกไ้ขหรือขีดฆ่าความเห็น โดยผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมิไดล้งนามก ากบั 
3. การขีดฆ่าบตัรทั้งบตัร 
4. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุดอยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลได ้ 

 
ทั้งน้ีกรณีบตัรเสีย จะไม่ถูกค านวณเป็นฐานเสียง 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาภายหลงัการประชุมเร่ิมขึ้นแลว้ยงัคงมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไดน้บัตั้งแต่ระเบียบ
วาระท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมนั้น ๆ เป็นตน้ไป ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ได้สอบถามและแสดงความเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้แจ้งช่ือ-สกุล เพื่อการ
บนัทึกรายงานการประชุม 

การเสนอวาระการประชุมและค าถามล่วงหน้า 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  ในระหว่าง
วนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2567 บริษทัไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 
และในระหว่างวนัท่ี 25 มีนาคม - 11 เมษายน 2568 ไดเ้ปิดช่องทางให้ผูถื้อหุ้นไดส่้งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม
คร้ังน้ี  ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไดเ้สนอระเบียบวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ 
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การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

เอกสารการลงทะเบียน บตัรลงคะแนนเสียง รายช่ือผูถื้อหุน้และขอ้มูลอ่ืนใดในการประชุมคร้ังน้ีซ่ึงปรากฎขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูถื้อหุ้น บริษทัมีความจ าเป็นตามกฎหมายในการเก็บหลกัฐานดงักล่าวไวท่ี้บริษทัเป็นเวลา 10 ปี โดยมี
ระบบรักษาการจดัเก็บขอ้มูลดงักล่าวอยา่งปลอดภยั  

นอกจากน้ี บริษทัขอแจง้ให้ท่านทราบว่า บริษทัมีการบนัทึกเสียงและภาพวิดีทศัน์การประชุมคร้ังน้ีและจะเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดร่้วมประชุมสามารถดูการประชุมคร้ังน้ีได้ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยกลอ้งวิดีทศัน์จะอยู่ดา้นหลงัห้องประชุมและจะบนัทึกภาพของกรรมการและผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี 
และท่ีปรึกษากฎหมายเป็นหลกั กรณีท่านผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น บริษทัจะไม่ไดถ้่ายภาพใบหนา้ของผู ้
ถือหุน้แต่อยา่งใด  

จากนั้นประธานท่ีประชุมไดด้ าเนินการประชุมเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ซ่ึงประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 19 
เมษายน 2567 

ประธานท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนั
ศุกร์ท่ี 19 เมษายน 2567 โดยส าเนารายงานการประชุมได้มีการน าส่งให้กับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแลว้ รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและได้ส่ง
ส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมเพื่อเสนอให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 19 เมษายน 2566  ดงักล่าวตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
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มีผู้ถือหุ้นท่ี                            คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 832,513,810 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
รวม  832,513,810 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น 2 ราย เป็นจ านวน 6,179,400 หุ้น  

วาระที่ 2 เพ่ือทราบผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดร้ายงานผลการด าเนินงาน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ดงัน้ี  

ผลการด าเนินงานปี 2567 

  ดา้นการบริหารท่าเทียบเรือ A5 

ปริมาณรถยนต์ท่ีผ่านท่าเทียบเรือ A5 นั้น ในปี 2565 มีจ านวน 996,385 คัน ในปี 2566 มีจ านวน 
1,056,677 คนั หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และในปี 2567 มีจ านวน 879,774 คนั หรือลดลงร้อยละ 17 และ
ลดลงร้อยละ 12 หากเปรียบกบัปี 2565 

ในปี 2567 ปลายทางการส่งออกรถยนต์อนัดบั 1 คือทวีปเอเชีย อนัดบั 2 คือประเทศในตะวนัออก
กลาง และอันดับ 3 คือประเทศออสเตรเลีย ส าหรับปลายทางการส่งออกรถยนต์ไปยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกามีจ านวน 6,323 คนั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.92 ของปริมาณการส่งออกรถยนตใ์นปี 2567 
และส่งออกไปยงัประเทศแคนาดาจ านวน 2,714 คนัหรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของปริมาณส่งออก
รถยนต ์ทั้งน้ี ฝ่ายจดัการของบริษทัคาดว่ามาตรการภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ส่งผลกระทบ
ต่อรายได้จากการส่งออกรถยนต์โดยรวมของบริษัท เ น่ืองจากการส่งออกไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกามีปริมาณไม่มาก 

  การใหบ้ริการคลงัสินคา้ 

บริษทัมีพื้นท่ีให้บริการคลงัสินคา้จ านวน 386,711 ตารางเมตร มีผูเ้ขา้ใช้บริการเกือบเต็มทุกพื้นท่ี 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีคลงัสินคา้ท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จจ านวนอีก 5 ไร่ ซ่ึงไดเ้ปิดให้บริการแลว้เม่ือ
เดือนเมษายน 2568 อีกทั้ง ในปี 2568 น้ี บริษทัมีโครงการก่อสร้างคลงัสินคา้เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ  
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การด าเนินงานของบริษทั เดอะ ซีฮอร์ส เฟอร์ร่ี จ ากดั 

ในปี 2568 น้ี บริษทั เดอะ ซีฮอร์ส เฟอร์ร่ี จ ากดั ไดใ้ห้บริการเส้นทาง กรุงเทพมหานคร-เกาะสมุย 
เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มท่องเท่ียวเป็นหลกั โดยมีการตอบรับท่ีดีจากลูกคา้  

ดา้นการใหบ้ริการของ บริษทั นามเปค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั  

บริษทั นามเปค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชัน่ จ ากดั มีแผนการลงทุนท่ีหลากหลายมากขึ้น 
และยงัมีกลุ่มพนัธมิตรจากประเทศจีน กล่าวคือ กลุ่มซิโนเปค ซ่ึงเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจดา้นพลงังานท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีนเขา้มาร่วมลงทุนในธุรกิจการใหบ้ริการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ  

การด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 

บริษทัไดรั้บการจดัอนัดบัผลประเมินหุ้นยัง่ยืน (SET ESG Ratings) ในระดบั AA และไดรั้บคะแนน
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน (CGR Score) “ดีเลิศ” 5 ดาว ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 9 ปี
ติดต่อกนั 

การต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัและการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต (CAC) 

• แม้ว่าในปัจจุบันบริษทัยงัไม่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC แต่บริษทัยงัคงมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม และขยายผลแก่คู่คา้หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีส าคญัของ
บริษทัเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมในเร่ืองดงักล่าวไปในทิศทาง
ท่ีสอดคลอ้งกนักบับริษทั 

• ตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัไม่มีการร้องเรียนเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชนั โดยเหตุการณ์จาก
การทุจริตเป็นศูนย ์

การด าเนินงานทางดา้นการเงิน 

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน ได้ ช้ีแจงถึง
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการถึงการ
เปล่ียนแปลงตวัเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั 
ดงัน้ี 

• รายไดร้วม ปี 2565 มีรายไดร้วมจ านวน 1,456 ลา้นบาท ปี 2566 จ านวน 1,762 ลา้นบาท และ
ปี 2567 จ านวน 1,715 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 3 จากปี 2566 โดยสาเหตุหลกัมาจาก
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ประมาณรถยนตผ์า่นท่าสะสมรวมท่ีลดลง อยา่งไรก็ตาม รายไดท่ี้ลดลงดงักล่าวถูกชดเชย
ดว้ยรายไดจ้ากค่าบริการลานพกัสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการ และรายไดจ้ากการใหเ้ช่า
คลงัสินคา้ท่ีเพิ่มขึ้น 

• รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือ ปี 2565 มีจ านวน 1,110 ล้านบาท ปี 2566 มีจ านวน 
1,375 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปี 2565 และปี 2567 มีจ านวน 1,212 ลา้นบาท ซ่ึง
ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2566 ตามปริมาณรถยนตผ์า่นท่าท่ีลดลง 

• การใหบ้ริการคลงัสินคา้ ปี 2565 มีรายไดจ้ากการให้บริการคลงัสินคา้จ านวน 333 ลา้นบาท 
ปี 2566 จ านวน 360 ลา้นบาท และปี 2567 จ านวน 431 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 
2566 โดยจะเห็นได้ว่ารายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัมีลูกคา้เขา้ใช้
บริการเตม็เกือบทุกพื้นท่ี  

• ตน้ทุนการให้บริการ ปี 2565 มีจ านวน 904 ลา้นบาท ปี 2566 จ านวน 988 ลา้นบาท และปี 
2567 จ านวน 951 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566 โดยลดลงจากตน้ทุนทางตรงของ
การใหบ้ริการท่าเทียบเรือตามการลดลงของปริมาณรถยนตผ์า่นท่า 

เม่ือพิจารณารายได ้ตน้ทุน และก าไรตามส่วนงาน แบ่งตามลกัษณะธุรกิจ ดงัน้ี 

• ตน้ทุนการให้บริการท่าเทียบเรือและการบริการท่ีเก่ียวเน่ืองในปี 2566 มีจ านวน 708 ลา้น
บาท ปี 2567 จ านวน 656 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7 และมีก าไรส่วนงานลดลงร้อยละ 17 จาก
ปี 2566 

• ตน้ทุนการใหบ้ริการคลงัสินคา้ ในปี 2566 มีจ านวน 193 ลา้นบาท ปี 2567 จ านวน 208 ลา้น
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และก าไรส่วนงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปี 2566 

• ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม ในปี 2565 มีจ านวน 155 ลา้นบาท ปี 2566 จ านวน 193 
ลา้นบาท โดยเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายของพนักงานและการด้อยค่าของทรัพยสิ์นของบริษทั
ยอ่ย ในปี 2567 จ านวน 173 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 10 จากปี 2566  

• ก าไรสุทธิในปี 2567 จ านวน 449 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จ านวน 12 ลา้นบาท หรือ
ร้อยละ 3 โดยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อก าไรสุทธิมีสาเหตุหลกัมาจากก าไรจากการยกเลิก
สัญญาเช่า 
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• สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของผูถื้อหุน้ 

- สินทรัพยร์วมเท่ากบั 6,553 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจ านวน 400 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6 
จากปี 2566 เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่ายและการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 

- หน้ีสินรวมเท่ากบั 3,105 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจ านวน 403 ลา้นบาท หรือร้อยละ 11 
จากปี 2566 เน่ืองจากการจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทาน การจ่ายหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า และการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 

- ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 3,448 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจ านวน 3 ล้านบาท จากปี 2566 
เน่ืองจากก าไรสุทธิของปีท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเงินปันผลท่ีจ่ายในระหว่างปี 2567 ซ่ึง
จ่ายจากการด าเนินงานปี 2566 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

ค าถาม : นางเบญมาศ แก้วพรหมมาลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. ความเส่ียงส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัมีอะไรบา้ง และมีแผนการ
บริหารจดัการความเส่ียงอยา่งไร 

2. เน่ืองจากรายไดจ้ากการให้บริการท่าเทียบเรือท่ีลดลง และรายไดจ้ากบริษทัย่อยซ่ึงยงัไม่มีผล
ประกอบการท่ีน่าพอใจ รวมถึงการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัมีแผนการขยาย
ธุรกิจอ่ืน ๆ หรือไม่ 

3. ณ ปัจจุบนั บริษทัมีการบริหารจดัการท่าเทียบเรือ C0 อยา่งไรบา้ง 
ค าตอบ : นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน 

ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัคือการท่ีไม่สามารถต่ออายุสัญญาสัมปทาน
ของท่าเทียบเรือ A5 ได ้แต่บริษทัไดมี้การติดตามกบัทางเจา้หน้าท่ีการท่าเรือแห่งประเทศไทยมา
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหากทางการมีการเปิดให้เสนอราคา บริษทัจะด าเนินการยื่นเสนอราคาโดยเร็ว
ต่อไป โดยในความเส่ียงส่วนน้ี บริษทัมีการรองรับความเส่ียงโดยการบริหารกิจการท่าเทียบเรือ C0 
ซ่ึงมีผลประกอบการท่ีดีและเป็นท่ีน่าพอใจตามท่ีปรากฏตามงบการเงินของบริษทั 

ในส่วนธุรกิจของบริษทัย่อย เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่ จึงตอ้งใช้เวลาในการปรับสภาพการด าเนิน
กิจการ โดยบริษทัไดมี้การประคบัประคองธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ือง 
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ทั้ งน้ี บริษัทได้มีการขยายธุรกิจอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับสัญญาสัมปทาน เช่น การให้บริการ
คลงัสินคา้และการเปิดให้บริการพื้นท่ี และยงัไดมี้การพยายามหาธุรกิจใหม่ดว้ยความรอบคอบและ
ระมดัระวงัอยูเ่ป็นระยะ  

ค าถาม : นายประสาน เกดิอยู่ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

1. ปริมาณรถยนตผ์า่นท่าแต่ละประเภทในปีท่ีผา่นมาเป็นสัดส่วนประมาณเท่าใด 
2. ธุรกิจคลงัสินคา้จะมีการขยายพื้นท่ีเช่าเพิ่มเติมประมาณเท่าใด 
ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

รถยนต์ผ่านท่าไปต่างประเทศจ านวนมากท่ีสุดคือรถปิคอพั ซ่ึงส่งออกไปตะวนัออกกลาง ส่วน
รถยนต ์อาทิ รถ SUV จะส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย ส่วนรถซีดานมีการส่งออกไปทัว่
โลก ส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้าเร่ิมมีการส่งออกไปในทวีปเอเชียมากขึ้น 

ส าหรับคลงัสินคา้ บริษทัอยูร่ะหวา่งการจดัหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างคลงัสินคา้ โดยประมาณการ
ขยายพื้นท่ีคลงัสินคา้ท่ีจะขยายเพิ่มเติมอยูท่ี่ร้อยละ 10 -20 ซ่ึงขึ้นอยูก่บัพื้นท่ีท่ีจดัหาได ้

ค าถาม : นางสาวนวลตา ม่วงน้อยเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  

1. ปริมาณรถยนตท่ี์ส่งออกผ่านท่าเทียบเรือของบริษทัจะมีผลกระทบมากนอ้ยเพียงใดจากนโยบาย
ของรัฐท่ีส่งเสริมการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าท่ีมากขึ้น 

ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

เน่ืองจากการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ โดยรถยนตส์ันดาปในปัจจุบนัก็ยงัคงมีการส่งออก
เหมือนเดิม ดงันั้น ธุรกิจการส่งรถยนต์ออกผ่านท่าเทียบเรือของบริษทัจึงไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบ 
อยา่งไรก็ดี การส่งออกรถยนตโ์ดยรวมอาจไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีตกต ่าตามสัดส่วน 

ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัรถยนต์อ่ืน ๆ ท่ีปรากฏในขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณการให้บริการท่าเทียบเรือของ
บริษทัหมายถึงรถยนตป์ระเภทใดบา้ง 

2. ค่าบริการท่าเทียบเรือของบริษทั ทั้งในส่วนของการน าเขา้และการส่งออก มีค่าบริการเท่ากนั
หรือไม่ 
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ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รถยนตป์ระเภทอ่ืน ๆ  คือสินคา้ถ่ายล าและสินคา้ผา่นท่า (Transhipment and Shifting) ส่วนค่าบริการ
ท่าเทียบเรือของบริษทัในการน าเขา้และส่งออกมีค่าบริการจ านวนเท่า ๆ กนั 

ค าถาม : นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

1. ขอค าช้ีแจงเก่ียวกับพื้นท่ีคลังสินค้าของบริษทับางส่วนท่ีไม่มีผูเ้ช่า และความคืบหน้าของ
คลงัสินคา้ของบริษทัท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง  

ค าตอบ : นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน 

คลงัสินคา้บางส่วนเป็นคลงัสินคา้ท่ีอยู่ในเขตปลอดอากร (freezone) ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีการน าเขา้
และส่งออก ดงันั้น จึงตอ้งมีการขออนุญาตจากกรมศุลกากรในการใชพ้ื้นท่ี โดยปัจจุบนั บริษทัไดมี้
การด าเนินเร่ืองกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วซ่ึงต้องใช้เวลาประมาณหน่ึง ส่วนคลังสินค้าท่ีอยู่
ระหวา่งก่อสร้างนั้น ปัจจุบนัก่อสร้างเสร็จแลว้ และไดมี้การลงนามสัญญากบัผูเ้ช่าแลว้ 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น 2 ราย เป็นจ านวน 255,100 หุ้น  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน เป็นผูร้ายงานต่อท่ี
ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 (2) และขอ้ท่ี 39 ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัตอ้ง
จดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทัเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั  

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2567 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์  และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 2  
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ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการตรวจสอบของ
ผูส้อบบญัชีและอนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดงัน้ี 
1. รับทราบรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2567 
2. อนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ซ่ึงผ่าน

การตรวจสอบโดยนางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท์ ผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี                                คะแนน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 832,768,910 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
รวม  832,768,910 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ประชุมเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 

นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน ได้เสนอ
รายละเอียด ดงัน้ี 

 บริษัทมีก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 จ านวน 
564,702,608 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลทั้งส้ินจ านวน 520,800,000 บาท หรือเทียบเท่ากบัการจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท (ส่ีสิบสองสตางค์) จากมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบ
สตางค)์  
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บริษทัจะขึ้นเคร่ืองหมาย XD (Exclude Dividend) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2568 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2568 รายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและขอ้มูลเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปันผลปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 เงินส ารองตามกฎหมายของบริษทัเท่ากบัจ านวน 62,000,000 บาท
ซ่ึงครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอไม่ตั้งเงินส ารองตาม
กฎหมายอีก 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการจ่ายปันผล
อตัราหุน้ละ 0.42 บาท (ส่ีสิบสองสตางค)์ และไม่ตั้งเงินส ารองตามกฎหมาย 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายปันผลอตัราหุ้นละ 0.42 บาท (ส่ีสิบสองสตางค)์ และไม่
ตั้งเงินส ารองตามกฎหมาย 

มีผู้ถือหุ้นท่ี                                คะแนน (เสียง)                                       คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 832,770,310 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
รวม  832,770,310 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น 1 ราย เป็นจ านวน 1,400 หุ้น 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ก่อนการพิจารณาวาระน้ี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึงทุกท่านไดอ้อกจากหอ้งประชุม   

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และกรรมการอิสระ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของ
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บริษทัขอ้ท่ี 17 และขอ้ท่ี 36 (4) ท่ีประชุมจ าเป็นตอ้งพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระทุกปี เป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซ่ึงจ านวนกรรมการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 มีจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงพิจารณาจากกรรมการท่ีมีอายุการด ารงต าแหน่ง
นานท่ีสุด ไดแ้ก่  

1. ดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ                กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
3. ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข  กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 
4. ดร. วิชญะ เครืองาม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 

พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการท่ีดี และ
กรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2567 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน แต่ไม่มีผู ้
ถือหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  

ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่านไดแ้ก่ ดร. สุนีย ์
ศรไชยธนะสุข โดยหากรวมระยะเวลาหลงัแต่งตั้งมีจ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งคือ 11 ปี 8 เดือน และ 

ดร. วิชญะ เครืองาม จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งคือ 12 ปี 2 เดือน 

กรรมการอิสระทั้งสองท่านซ่ึงด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี (หากรวมระยะเวลาหลงัแต่งตั้ง) เป็นผูท่ี้
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนใชค้วามรู้และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัอยา่งมาก 

โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เห็นวา่กรรมการทั้ง 4 ท่าน 
มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบติัครบถว้น ตลอดจนน าประสบการณ์ท่ีแต่ละท่านมีอยู่มาใช้กับ
บริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านท่ีครบก าหนดตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงดงัน้ี 

1. ดร. เทพรักษ ์เหลืองสุวรรณ  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
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3. ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

4. ดร. วิชญะ เครืองาม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา 
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และ
กรรมการอิสระ 

รายละเอียดประวติักรรมการท่ีเสนอขา้งตน้ปรากฏตามเอกสารแนบ 4  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนในวาระน้ีเป็นการลงคะแนนรายบุคคลเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ไดแ้ก่ ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ นางสาวพิมพก์าญจน์ เหลืองสุวรรณ ดร. สุนีย ์ศรไชยธนะสุข 
และ ดร. วิชญะ เครืองาม กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1. ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

มีผู้ถือหุ้นท่ี                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 832,773,810 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
รวม  832,773,810 100.0000 

2. นางสาวพมิพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน 

มีผู้ถือหุ้นท่ี                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 832,773,810 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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รวม  832,773,810 100.0000 

3. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 832,773,810 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
รวม  832,773,810 100.0000 

4. ดร. วิชญะ เครืองาม กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน
และก ากบัดูแลกจิการท่ีดี และกรรมการอสิระ 

มีผู้ถือหุ้นท่ี                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 819,706,410 98.4309 
ไม่เห็นดว้ย 13,067,400 1.5691 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
รวม  832,773,810 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้น 1 ราย เป็นจ านวน 3,500 หุ้น 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 

นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการสรรหา  พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับดูแล
กิจการท่ีดี รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุด
ย่อยโดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษทั ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุด 
การเปรียบเทียบขอ้มูลโดยอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ของกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพื่อน าเสนอให้
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นประเภทค่าเบ้ียประชุมเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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ค่าเบีย้ประชุม  ปี 2567 
(บาท/คร้ัง) 

ปี 2568 
(บาท/คร้ัง) 

เพิม่ขึน้ 
(บาท) 

ประธานกรรมการ 59,850 63,000 3,150 

กรรมการ 27,300 29,000 1,700 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 33,600 36,000 2,400 

กรรมการตรวจสอบ 22,050 24,000 1,950 

ประธานคณะกรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทนและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

28,350 30,000 1,650 

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

16,800 18,000 1,200 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี โดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

ความคิดเห็น : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

1. มีความเห็นว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัเปรียบเทียบกบัภาระงานและเปรียบเทียบ
กบับริษทัอ่ืนแลว้ มีจ านวนค่อนขา้งนอ้ย 

ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

ขอขอบคุณและรับขอ้เสนอแนะดังกล่าวไวพ้ิจารณา โดยขอเรียนว่า บริษทัไม่มีค่าตอบแทนราย
เดือนใหก้รรมการซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ 

การลงมติ วาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 832,773,810 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
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บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
รวม  832,773,810 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ประชุมเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2568 

ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานว่าตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ท่ี 36 (5) ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีตอ้งพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ เพื่อน าเสนอต่อท่ี
 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็น
 ผูส้อบบญัชีของบริษทัโดยมีผูส้อบบญัชีดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
 งบการเงินของบริษทัประจ าปี 2568 ไดแ้ก่  

1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
2. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 
3. นางสาวณรยา ศรีสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 และ/หรือ 
4. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

ทั้ งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัทจากหลักเกณฑ์ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน เห็นว่าบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีเครือข่ายครอบคลุมหลาย
ประเทศ และเป็นท่ียอมรับในการไดรั้บคดัเลือกให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบกบัผูส้อบบญัชีท่ีเสนอมีความรู้ ความสามารถ มีความ
เป็นอิสระ และมีความเหมาะสม ตลอดจนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบและมีความเขา้ใจใน
ธุรกิจของกลุ่มบริษทัเป็นอยา่งดี  

ทั้งน้ี ไม่มีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ปฏิบติัหนา้ท่ีเกินรอบระยะเวลา 7 รอบปีบญัชีตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด และบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชี
ตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้นไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัหรือบริษทัย่อย หรือผูบ้ริหาร 
หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 



 

19 

ส าหรับค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 จ านวน 1,470,000 บาทนั้นไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าค่าสอบบญัชี
ดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัคุณภาพและขอบเขตการสอบบญัชี จึงไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

นอกจากน้ี เพื่อให้มัน่ใจในการจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดเวลา ผูส้อบบญัชีในสังกัดของ
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เดอะ ซีฮอร์ส 
เฟอร์ร่ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยมีค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 เป็นจ านวน 360,000 บาทเท่ากบัปี 
2567 

ส าหรับรายละเอียดค่าสอบบญัชีและรายช่ือบริษทัย่อยท่ีใช้ผูส้อบบัญชีรายเดียวกันปรากฏตาม
เอกสารแนบ 6  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี จากนั้นประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

การลงมติ วาระน้ีต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึง
ไดแ้ก่  

1. นางก่ิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ 
2. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ 
3. นางสาวณรยา ศรีสุข ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188 และ/หรือ 
4. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2568 และก าหนดค่าตอบแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2568 เป็นเงิน
รวมทั้งส้ิน 1,470,000 บาท ตามท่ีเสนอ และรับทราบว่าผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2568 ของบริษทั เดอะ ซีฮอร์ส เฟอร์ร่ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยมี
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 จ านวนไม่เกิน 360,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี                        คะแนน (เสียง)                            คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 832,773,810 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
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บตัรเสีย 0 ไม่นบัเป็นฐานเสียง 
รวม  832,773,810 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผูถ้ือหุ้นเขา้ประชุมเท่ากบัวาระก่อนหนา้ 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้ช้ีแจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และแนวทางตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั อาจเสนอระเบียบวาระ
การประชุมต่อคณะกรรมการบริษทัได ้ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมทางเวบ็ไซตแ์ลว้ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ีโดยมีผูแ้สดงความ
คิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะ : นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

1. ขอขอบคุณบริษทัท่ีได้จัดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นแบบ on-site ให้ผูถื้อหุ้นได้มีปฏิสัมพนัธ์ 
สามารถซักถามกบัทางคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นท่านอ่ืนได ้ทั้งน้ี หากบริษทัสามารถ
จดัการประชุมผูถื้อหุ้นแบบ online ควบคู่ไปดว้ย (hybrid) จะท าใหผู้ถื้อหุน้บางท่านท่ีไม่สะดวก
เขา้ประชุม on-site ใชโ้อกาสจากช่องทางดงักล่าวในการเขา้ร่วมประชุมได ้

ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

รับขอ้เสนอแนะดงักล่าวไวพ้ิจารณา 

ค าถาม : นายอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

1. ธุรกิจของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจากมีการส่งออกไปไม่ถึงร้อยละ 1 ทั้งน้ี อยากทราบว่าบริษทัมีความคิดเห็นอย่างไรกับ
นโยบายทางดา้นภาษีดงักล่าว 

2. ธุรกิจของบริษทั เดอะ ซีฮอร์ส เฟอร์ร่ี จ ากดั ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

ค าตอบ : ศาสตราจารย์กติติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
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นโยบายทางด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกายงัคงมีความไม่แน่นอน สงครามการคา้ระหว่าง
ประเทศจีนกบัประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทัว่โลก อาจก่อให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก ในกรณีของบริษทั อาจมีผลกระทบแต่ก็ยงัไม่เห็นผลกระทบท่ีประจกัษช์ดั 

ค าตอบ : นายวัลลภ เตียศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและก ากับ
ดูแลกจิการท่ีดี 

ประเภทของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยมีอยู่ 3 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ รถปิคอพั รถ PPV 
และรถซีดาน ซ่ึงรถซีดานมีการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวนมาก ทั้งน้ี ตลาดใหญ่ของ
การส่งออกรถยนตข์องประเทศไทยจะอยูใ่นทวีปเอเชีย ประเทศออสเตรเลีย และตะวนัออกกลาง 

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่ของรถปิคอัพ ซ่ึงยงัมีการส่งออกไปในประเทศ
ออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย จึงไม่ค่อยน่าเป็นห่วง ส่วนรถซีดานคิดว่าน่าจะมีผลกระทบบา้ง อยา่งไร
ก็ดีในปีน้ี บริษทัคาดการณ์ว่าน่าจะมีปริมาณการส่งออกรถยนต์ใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ซ่ึงไม่น่าเป็น
ห่วง นอกจากน้ี จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ไดก้ าหนดใน
ผูผ้ลิตรถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทยตอ้งมีการส่งออกไปต่างประเทศดว้ย ดงันั้น ในอนาคตคาดวา่จะ
เร่ิมมีการส่งรถยนตไ์ฟฟ้าออกไปมากขึ้น 

ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ธุรกิจการเดินเรือของบริษทั เดอะ ซีฮอร์ส เฟอร์ร่ี จ ากดั ในปัจจุบนั มีผูโ้ดยสารจ านวนมาก ส่วน
ใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีดีขึ้น 

ค าถาม : นางรัตน์ฟ้า วัฒนศิริพงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

1. เก่ียวกบัระยะเวลาสัญญาสัมปทานของท่าเทียบเรือ A5 จะส้ินสุดในช่วงเวลาใด  
2. ธุรกิจคลงัสินคา้และการบริหารจดัการท่าเทียบเรือ C0 เป็นสัดส่วนประมาณเท่าใดของรายได ้

ค าตอบ : ดร. เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สัญญาสัมปทานของท่าเทียบเรือ A5 จะส้ินสุดในช่วงเมษายนปีหน้า ซ่ึงในขณะน้ี รัฐบาลอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงการจดัท า Term of Reference (TOR) โดยคณะกรรมการ
บริษทัมีความเห็นว่า เน่ืองจากบริษทัมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในดา้นการบริการจดัท่า
เทียบเรือดงักล่าวเป็นอยา่งมาก ดงันั้น บริษทัมีแนวโนม้ท่ีดีในการประมูลคร้ังน้ี 
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ในปัจจุบนั รายได้จากคลงัสินคา้ของบริษทัมีจ านวนค่อนขา้งสูง โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 
ทั้งน้ี บริษทัจะมีการพฒันาปรับปรุงธุรกิจคลงัสินคา้ให้ดียิ่งขึ้น ส่วนท่าเทียบเรือ C0 อยู่ในระหว่าง
การร่วมทุน โดยเม่ือมีก าไรบริษทัก็จะไดรั้บส่วนแบ่งมาเป็นรายไดข้องบริษทั 

 

ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 11.30 น. 

      
 

ลงช่ือ -ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ- ประธานกรรมการ 
 (ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ)  
 ประธานท่ีประชุม  

 
 
ลงช่ือ -นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ- 

 (นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ) 
 กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน 
 ผูส้อบทานรายงานการประชุม 

 

 

ลงช่ือ -นางสาวโสภณา ภาระพฤติ- 
 (นางสาวโสภณา ภาระพฤติ) 
 เลขานุการบริษทั/เลขานุการท่ีประชุม 
 ผูบ้นัทึกการประชุม 

 


